



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้น ตาม วัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปในวันสอบ
ทุกครั้ง หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการดำเนินการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบ
หลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า (ที่มีส่วนผสม
ของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบและปากกา ไปให้พร้อม

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ทดลองสอน) และภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และทาง www.skru.ac.th ข้าราชการ

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัสนา ศิริโชติ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาจีน

เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๔๑๐๑	นางสาวธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ	ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคาร ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์